

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 13 tháng 8 năm 2021

Số: 152 /CV-BCĐ

V/v chấn chỉnh việc thực hiện giãn
cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 tại các khu phong tỏa

HỎA TỐC

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành ⁽⁶⁰⁾;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, kể cả những biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại một số địa phương từ ngày 18/6/2021 và trên phạm vi toàn tỉnh kể từ ngày 19/7/2021 đến nay; đồng thời tranh thủ “*thời điểm vàng*” này để triển khai xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho người dân trên phạm vi toàn tỉnh nhằm mục tiêu kịp thời phát hiện, bóc nhanh F0 ra khỏi cộng đồng, ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly triệt để, dập dịch kịp thời, không để dịch tiếp tục bùng phát, lan rộng, hạn chế thấp nhất số ca mắc và giảm thiểu tác động đến phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay, phần lớn các ổ dịch xuất hiện trong cộng đồng và trong doanh nghiệp cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, sau khi triển khai 02 đợt tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng; đặc biệt trong những ngày gần đây, qua phân tích số liệu thống kê cho thấy số ca mắc mới tiếp tục tăng cao và tập trung chủ yếu tại khu vực phong tỏa trên địa bàn ở các địa phương (*chiếm hơn 50% tổng ca mắc trong ngày*); dự báo trong những ngày tới, tình hình dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp hơn tại thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên do vẫn còn các ổ dịch tiềm ẩn, chưa phát hiện hết trong cộng đồng và số lượng các ca lây nhiễm có thể tăng lên.

Mặc dù tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt phải thần tốc xét nghiệm nhưng đến nay công tác tổ chức thực hiện xét nghiệm sàng lọc tại các địa phương vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục. Để khắc phục tình trạng nêu trên và tiếp tục tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy được phân công phụ trách địa bàn phải thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, tăng cường kiểm tra, giám sát và cùng với đồng chí Bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả; đồng thời thực hiện khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.



Trường hợp để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh thì Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của địa phương đó sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định.

Bên cạnh đó, cần tận dụng “*thời gian vàng*” còn lại trong thời gian giãn cách để: ⁽¹⁾ lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân **03 ngày/lần** tại nhà ở/hộ gia đình tại khu vực phong tỏa; ⁽²⁾ cho xuất viện vào ngày thứ 7 đối với F0 không có triệu chứng đang được điều trị tại các cơ sở y tế khi xét nghiệm PCR âm tính hoặc có hoặc tải lượng vi rút thấp (*giá trị CT* ≥ 30) và tiếp tục theo dõi, giám sát y tế tại nhà, nơi lưu trú nhằm giải tỏa áp lực chỗ điều trị tại các cơ sở điều trị, bệnh viện dã chiến; ⁽³⁾ khẩn trương huy động người dân, người ở trọ, người lao động tham gia vào Đội lấy mẫu của khu phố/ấp, khu nhà trọ và của từng cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu/cụm công nghiệp nhằm thân tốc xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm và bóc nhanh F0 ra khỏi cộng đồng.

2. Thường xuyên, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo quy định và thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, đặc biệt phải kiên quyết không để “*chật ngòi lỏng trong*” ở các khu vực bị cách ly phong tỏa.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương điều tra xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế, khai báo không trung thực... làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, trường hợp đủ cơ sở thì củng cố hồ sơ đề nghị truy tố các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là trong khu vực phong tỏa.

3. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã tăng cường kiểm tra, giám sát và tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nghiêm túc chấp hành Chỉ thị số 16/CT-TTg, thực hiện nghiêm: “*quy tắc 5K*” của Bộ Y tế, “*ai ở đâu ở đấy*” và “*không ra đường khi không thật sự cần thiết*”. Đồng thời, vận động các bệnh nhân Covid-19 đã hoàn thành quá trình điều trị tham gia tình nguyện phục vụ cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh./.

Nơi nhận:

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh;
- Như trên;
- LĐVP, TH, KGVX, HCTC;
- Lưu: VT, H. *AV*

TM. BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Võ Văn Minh